

ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับพื้นที่การทำงานร่วมกันของ Adobe

มีผลบังคับใช้ในวันที่ 19 กันยายน 2022

ข้อกำหนดเพิ่มเติมเหล่านี้จะครอบคลุมการใช้งานคุณลักษณะการทำงานร่วมกันที่อาจผสานรวมเข้ากับบริการและซอฟต์แวร์บางอย่างและผนวกรวมกับข้อกำหนดการใช้งานทั่วไปของ Adobe (“ข้อกำหนดทั่วไป”) โดยการอ้างอิง ซึ่งมีอยู่ที่ www.adobe.com/go/terms_th (ข้อกำหนดเพิ่มเติมเหล่านี้และข้อกำหนดทั่วไปจะเรียกรวมกันว่า “ข้อกำหนด”) คำที่อยู่ใต้เครื่องหมายอัฒภาคซึ่งไม่ได้ให้คำจำกัดความไว้ที่นี้จะมีความหมายเหมือนกับคำที่ให้คำจำกัดความไว้ในข้อกำหนดทั่วไป

1. การทำงานร่วมกันกับบุคคลภายนอก

1.1 พื้นที่การทำงานร่วมกัน

หากคุณได้รับเชิญจากผู้ใช้งานธุรกิจหรือผู้ใช้ส่วนบุคคลที่กำลังใช้บริการและซอฟต์แวร์ภายใต้การให้สิทธิ์แยกต่างหาก (“ผู้ถือสิทธิ์ที่เป็นบุคคลภายนอก”) ให้แบ่งปันเนื้อหาของคุณในเอกสาร แพลตฟอร์ม พื้นที่ โลกใบ หรือสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกันอื่นๆ ของ Adobe (เรียกแต่ละรายการว่า “พื้นที่การทำงานร่วมกัน”) ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ถือสิทธิ์ที่เป็นบุคคลภายนอก (เรียกแต่ละรายการว่า “พื้นที่การทำงานร่วมกันกับบุคคลภายนอก”)

จะถือว่าคุณรับทราบและยอมรับว่าผู้ถือสิทธิ์ที่เป็นบุคคลภายนอกจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการใช้งานและการจัดการการตั้งค่า ซึ่งรวมถึงการตั้งค่าการแสดงความคิดเห็น การแก้ไข การเข้าถึง การแชร์ การเผยแพร่ และความเป็นเจ้าของสำหรับเนื้อหาทั้งหมด รวมถึงเนื้อหาของคุณ ในพื้นที่การทำงานร่วมกันกับบุคคลภายนอก ผู้ถือสิทธิ์ที่เป็นบุคคลภายนอกจะสามารถจำกัดหรือยุติการเข้าถึงพื้นที่การทำงานร่วมกันกับบุคคลภายนอกของคุณเมื่อใดก็ได้ หากคุณไม่ต้องการให้ผู้ถือสิทธิ์ที่เป็นบุคคลภายนอกควบคุมหรือลบเนื้อหาของคุณ คุณไม่ควรแบ่งปันเนื้อหาของคุณในพื้นที่การทำงานร่วมกันกับบุคคลภายนอก หรือควรบันทึกสำเนาเนื้อหาของคุณไว้ในคลังแยกต่างหาก Adobe จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดชอบใดๆ สำหรับการตรวจสอบ การสูญหาย การใช้งาน หรือการนำเนื้อหาของคุณไปใช้ในทางที่ผิดในพื้นที่การทำงานร่วมกัน คุณรับทราบและยอมรับว่า แม้ว่าข้อกำหนดเพิ่มเติมอื่นใดจะมีบทบัญญัติที่ขัดแย้งกัน แต่ข้อจำกัดของข้อ 2.4 ในข้อกำหนดทั่วไป (ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน) จะมีผลบังคับใช้กับเนื้อหาทั้งหมดในพื้นที่การทำงานร่วมกัน

1.2 ผู้ควบคุมพื้นที่การทำงานร่วมกัน ในฐานะผู้ใช้งานธุรกิจหรือผู้ใช้ส่วนบุคคล

การให้สิทธิ์ของคุณอาจอนุญาตให้คุณสร้างและควบคุมพื้นที่การทำงานร่วมกัน

หากคุณเป็นผู้ควบคุมพื้นที่การทำงานร่วมกัน (“ผู้ควบคุม พื้นที่การทำงานร่วมกัน”)

คุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับ (i) การใช้งานและการจัดการการตั้งค่า

ซึ่งรวมถึงการตั้งค่าการแสดงความคิดเห็น การแก้ไข การเข้าถึง การแชร์ การเผยแพร่

และความเป็นเจ้าของสำหรับเนื้อหาทั้งหมด รวมถึงเนื้อหาของคุณ ในพื้นที่การทำงานร่วมกันกับบุคคลภายนอก (ii)

เนื้อหาหรือความคิดเห็นใดๆ ที่ผิดกฎหมาย เป็นอันตราย เป็นการคุกคาม ลามก ใช้ความรุนแรง ชมเหม่ง ล่วงละเมิด

ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ใส่ร้ายป้ายสี หยาบคาย หยาบโลน ดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สวมล้ำความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น มุ่งร้าย

หรือนำรังเกียจที่คุณหรือผู้ใช้รายอื่นรวมถึงผู้ใช้ที่ไม่ได้รับการรับรองความถูกต้องแบ่งปันหรือแชร์ในพื้นที่การทำงานร่วมกัน (iii) การนำเนื้อหา บริการ หรือซอฟต์แวร์ที่มีให้หรือเข้าถึงได้ผ่านพื้นที่การทำงานร่วมกันของคุณไปใช้ในทางที่ผิด

ในฐานะผู้ควบคุมพื้นที่การทำงานร่วมกัน

คุณเป็นคนเดียวที่ต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในพื้นที่การทำงานร่วมกัน

และคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามคำขอของ Adobe

ในการลบหรือการนำเนื้อหาออกจากพื้นที่การทำงานร่วมกันหากมีเนื้อหาที่ละเมิดสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาหรือข้อกำหนดใดๆ ก็ตาม